



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์คิดแรก ชัยนาม (ฝ่ายวิจัย) คณะรัฐศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร 0-2696-5332 (เกษญา)

ที่ ศร 0516.14/

วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2556

เรื่อง เปิดรับข้อเสนอการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2558

เรียน อาจารย์และนักวิจัยประจำคณะรัฐศาสตร์

ด้วยฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณแผ่นดินในการดำเนินการวิจัยเป็นประจำทุกปี และเพื่อให้การเสนอขอทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดินประจำปี 2558 เป็นไปอย่างเรียบร้อย เหมาะสม ทันตามกำหนดระยะเวลาของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และของสำนักงานงบประมาณ ฝ่ายวิจัยจึงได้ประกาศคุณสมบัติของผู้เสนอโครงการวิจัย ดังนี้ (รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศฝ่ายวิจัยที่แนบมาพร้อมนี้)

- 1) เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาการที่ทำการวิจัย
- 2) เป็นผู้ที่มีเวลาในการปฏิบัติงานวิจัยได้อย่างเต็มที่ และสามารถควบคุมงานวิจัยให้แล้วเสร็จภายในกำหนด
- 3) ผู้เสนอโครงการ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้อำนวยการแผนงานวิจัย ได้ไม่เกิน 1 โครงการ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัยและส่งเสริมการวิจัยเป็นกรณีพิเศษ
- 4) ผู้เสนอขอทุนวิจัยจะต้องไม่มีภาระงานทางการวิจัย/วิชาการค้างส่งกับมหาวิทยาลัย ได้แก่ ทุนวิจัยประเภทต่างๆ ภายใต้การสนับสนุนของมหาวิทยาลัย ทุนสนับสนุนการเขียนตำราและสื่อการสอนเว้นแต่ผู้เสนอขอทุนวิจัยมีโครงการวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยไปแล้ว แต่ยังไม่หมดระยะเวลาดำเนินการวิจัยตามที่ระบุในสัญญารับทุนฯ หรือได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาได้ไม่เกิน 3 โครงการ
- 5) กรณีเป็นผู้วิจัยที่เคยได้รับงบประมาณเพื่อดำเนินการวิจัย ระหว่างปีงบประมาณ 2552-2556 จะต้องแนบบทความวิจัยอันเนื่องมาจากผลงานวิจัยที่เคยได้รับทุน ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ หรือหลักฐานการยื่นจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือการได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอกที่เป็นที่ยอมรับมาประกอบการพิจารณา

ดังนั้น หากอาจารย์และนักวิจัยท่านใดมีความประสงค์จะขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยดังกล่าว ได้โปรดจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติกำหนด(แบบ ว-1 ช และแบบ ว-1 ค) โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ <http://eval.nrct.go.th> หรือ <http://research.tu.ac.th> ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ผู้เสนอขอทุนวิจัยจะต้องส่งผ่านข้อมูลข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRPM และส่งข้อเสนอโครงการวิจัยพร้อมไฟล์ จำนวน 1 ชุด มาที่ศูนย์คิดแรก ชัยนาม(ฝ่ายวิจัย) คุณเกษญา ณ ระนอง (ศูนย์รังสิต) ภายในวันที่ 10 กันยายน 2556 ด้วยเช่นกัน เพื่อจกได้ดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เกษญา ณ ระนอง

(อาจารย์ ดร.วรรณภา ตีระสังขะ)

รองคณบดีฝ่ายวิจัยคณะรัฐศาสตร์